

ที่ ๓/๒๕๖๑



ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๕๕๕/๗๔ ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ
คณบดี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น

ด้วยได้พิจารณาเห็นว่า ภายหลังจากเสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบันนี้ ทางราชการมีการเปลี่ยนถ้อยคำ
ที่ใช้ในพิธีการมากมาย เช่น ต้องใช้คำว่า พระชนมายุ ไม่ใช่ พระชนมพรรษา ในการถวายพระพรชัยมงคล ไม่ใช่
คำว่า วโรกาส ในพิธีการวันสำคัญ เลิกใช้คำว่า มหาบั้งสุกุล ถวายความจงรักภักดี จุดเทียนชัย ไม่ใช่คำว่า
หมายกำหนดการ ในการรับเสด็จ และทางราชการก็ได้แจ้งแนวปฏิบัติใหม่มากกว่า ๑๐ เรื่อง เช่นไม่จัดเก้าอี้สีทอง
สีเหลืองให้ประธานนั่งและการขอรับพระราชทานเพลิงศพแบบใหม่ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำและพิธีกร
ต้องเข้าใจที่ไปที่มาอย่างลึกซึ้ง และสามารถตอบคำถามได้ อนึ่ง นอกจากสามารถพูดได้ พูดถูกต้องแล้ว ยังต้องมี
ศิลปะการจัดพิธีการให้เรียบร้อย ไม่สะดุด ไม่ข้ามขั้นตอน เป็นไปตามแบบแผนราชการ ราชสำนัก หลักศาสนพิธี
และหลักประเพณีไทย เป็นการสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรหรือผู้นำ
ให้มีทักษะและความเข้าใจต่อแก่ ชมรมฯ จึงได้จัดอบรม ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
(ตามเนื้อหาในหลักสูตรที่แนบมาพร้อมนี้) รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายไฮเทล
ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมืองจ.นครราชสีมา และรุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ทองธารินทร์ ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (มีหนังสือคู่มือ เพิ่มคำพูดและแนวปฏิบัติที่ทางราชการแจ้งมาใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาได้ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โดยสามารถเลือกอบรมในรุ่นที่สะดวก ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม สามารถ
เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แนบมาพร้อมนี้ โปรดส่งใบสมัครให้ถึงชมรมฯ
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วยจักขอบพระคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองสุข มันทาทาร)

ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

โทร.๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐,๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙ โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๕๕๗๓, ๐-๔๓๒๔-๗๑๓๘

อีเมล woraphojm@gmail.com เว็บไซต์ www.piteekorn.com

ที่ ๔ / ๒๕๖๑



ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๕๕๕/๗๔ ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
นมัสการ พระคุณท่านพระสังฆาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น

ด้วยได้พิจารณาเห็นว่า ภายหลังจากเสด็จสวรรคตจนถึงปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนถ้อยคำที่ใช้ในพิธีการ
มากมาย เช่น ต้องใช้คำว่า พระชนมายุ ไม่ใช่ พระชนมพรรษา ในการถวายพระพรชัยมงคล ต้องไม่ใช่คำว่า
จุดเทียนชัยถวายพระพร ต้องไม่ดัดแปลงบาลีจาก บังสุกุล เป็น มหาบังสุกุล การพูดว่า ส่งดวงวิญญาณ
ไปสู่สัมปรายภพ ดังนี้ผิดหลักธรรม ต้องไม่ใช่คำว่า วโรกาส แม้ในวันสำคัญในท้องถิ่น และมีแนวปฏิบัติที่ราชการ
แจ้งมาใหม่มากกว่า ๑๐ เรื่อง เช่น การขอพระราชทานเพลิงศพแบบใหม่ การเขียนคำบาลีถวายพระพรชัย
มงคล ก็มีเปลี่ยน ห้ามจัดเก้าอี้สีทอง สีเหลือง ให้ประธานสงฆ์และคฤหัสถ์นั่ง เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ล้วนสำคัญ
มากที่ต้องเข้าใจที่ไปที่มาอย่างลึกซึ้งและสามารถตอบคำถามได้ อนึ่ง พิธีกรจะต้องมีศิลปะในการจัดพิธีการมิให้
บกพร่อง หรือสะดุด หรือข้ามขั้นตอน ต้องรอบรู้หลายด้านเช่น แบบแผนประเพณี หลักภาษา หลักบาลี
หลักศาสนพิธีและธรรมเนียมราชการ รวมถึงราชสำนัก และเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของวัดให้มีความเข้าใจถ่อง
แท้ ชมรมฯ จึงได้จัดอบรม ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ (ตามเนื้อหาในหลักสูตรที่แนบมา
พร้อมนี้) รุ่นที่ ๑ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายไฮเทล ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง
จ.นครราชสีมา และ รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง
จ.สุรินทร์ (มีหนังสือคู่มือ เพิ่มคำพูดและแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ มอบให้ด้วย)

จึงกราบนมัสการมาเพื่อขอความเมตตาได้ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่สำคัญนี้และส่งพระภิกษุ หรือ
สามเณร หรือผู้นำท้องถิ่น หรือ มรรคทายก เข้ารับการอบรม โดยสามารถเลือกอบรมในรุ่นที่สะดวก
ขอความเมตตาแจ้งให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร หรือติดต่อชมรมฯ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

(นายทองสุข มันทาท)

ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

โทร.๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐,๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙ โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๕๘๗๓, ๐-๔๓๒๔-๗๑๓๘

อีเมล woraphojm@gmail.com เว็บไซต์ www.pitekorn.com

กำหนดการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ
อบรมตามหัวข้อหลักสูตรที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

เวลา	๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
	๐๙.๐๐ น.	พื้นฐานการพูด ข้อควรระวังในการใช้ถ้อยคำ (หัวข้อที่ ๑ และ ๒)
	๑๐.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
	๑๐.๔๕ น.	บทบาทของพิธีกร และศิลปะการจัดพิธีการ (หัวข้อที่๓)
	๑๑.๓๐ น.	พระสงฆ์ฉันเพล
	๑๒.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
	๑๓.๐๐ น.	ศาสนพิธี (หัวข้อที่ ๔) (เน้นเรื่องที่มีกเข้าใจคลาดเคลื่อน)
	๑๔.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง และรับวุฒิบัตร
	๑๔.๔๕ น.	ชี้แจงแนวปฏิบัติที่ราชการออกกระเบียบใหม่ เกร็ดความรู้ทางพิธีการ (หัวข้อที่ ๕ และ ๖)
	๑๖.๐๐ น.	ตอบคำถาม
	๑๖.๓๐ น.	ปิดการอบรม

**** *****

(ค่าลงทะเบียนท่านละ ๙๐๐ บาท รวมค่าหนังสือคู่มือ ๑ เล่ม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวุฒิบัตร แล้ว
ไม่มีเรียกเก็บอีก หนังสือคู่มือดังกล่าวมีมอบให้เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนเข้าอบรม ไม่มีวางขายทั่วไป)

กำหนดการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

เวลา ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายตามหลักสูตรหัวข้อที่ ๑ - ๓ (มีพัก ๑๕ นาที)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พัก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	บรรยายตามหลักสูตรหัวข้อที่ ๔-๖ (มีพัก ๑๕ นาที)
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ตอบคำถาม และปิดอบรม

ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409.71/0-51



กระทรวงการคลัง
ถนนพรสุราม 6 กทม. 10400

18 มีนาคม 2548

เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน สมาคม ชมรม ฯลฯ จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โครงการต่าง ๆ หรือร่วมจัดกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการที่จะนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในอัตราสูงกว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ทำให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีความประสงค์ส่งข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินจากระเบียบดังกล่าวได้

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการภาครัฐ ส่วนราชการต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและผลลัพธ์เป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจาย ความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานภาครัฐมีอิสระและความคล่องตัวมากขึ้นที่จะ ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดทำผลิตผลและบริการตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละ หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกันเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และลดขั้นตอน การปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ จึงเห็นควรอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และคำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นายทองสุข มั่นตาทร)

(นายประกอบ คันธยาพงศ์)

ผอ.ศตร.ข.8

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่านิยมและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร 0-2273-9616 ต่อ 4462

โทรสาร 0-22739543

www.mof.go.th/sab/

กำหนดการและหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ

บรรยายโดย อ.ทองสุข มันทาท ปร.๘ ศษ.ม.(บริหาร) อดีต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

เวลา ๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ น.บรรยายหัวข้อที่ ๑-๓

เวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายหัวข้อที่ ๔-๖

ปิดการอบรมไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.

วัตถุประสงค์หลัก ต้องการให้ฝึกพูดและพิธีกรที่รู้ครบ ๕ มิติ คือ ด้านภาษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและราชสำนัก

๑.หลักการพูดเบื้องต้น เช่น บันไดสู่การพูดเป็น ๑๓ ขั้น การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้สคริปต์และโน้ตย่อ หลักการใช้ ไมโครโฟน หลักการพูดแบบกะทันหัน การพูดแทนเจ้านาย การพูดในโอกาสงานมงคล การแก้ประหม่า การพูดเชิงบวกแบบสุภาพและสร้างสรรค์ สาธิตการแทรกมุกประกอบการบรรยายให้คลายเครียดตลอดวัน

๒.การพูดแบบผู้ผ่านการอบรมมาดี พิธีกรนอกจากจะพูดได้ตามหลักภาษาแล้ว ยังจะต้องพูดให้เป็น ถูกต้องตาม หลักธรรมเนียม หลักบาลีและหลักความนิยม จะต้องมีความรู้หลายมิติ จึงจะไม่สับสนในการใช้คำ

การพูดการเขียนว่า “ส่งดวงวิญญาณไปสู่สัมปรายภพ” ผิดหลักธรรมเนียม “ผ้ามหาบังสกุล” ผิดหลักบาลี การพูดการเขียนว่า “จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล” “ถวายความจงรักภักดี” “ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” “หมายกำหนดการของจังหวัดรับเสด็จ...” “พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อ ก.” “ใส่เสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติ” “ประธานถวายอติเรกอุทิศพระราชกุศลแด่ ร.๙” เหล่านี้ ล้วนผิดไปจากหลักการและความนิยม (ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ใช้คำว่า “พระชนมายุ” ในการถวายพระพรชัยมงคล ไม่ใช่ “พระชนมพรรษา”) ทั้งหมดนี้มี คำอธิบายที่ไปที่มา ผิดอย่างไร ควรใช้อย่างไร เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้ง

รวมถึงคำพูดที่มักสับสน เช่น รูปเทียน เทียนรูป ไทยธรรม ไทยทาน โอกาส วโรกาส ต่างกันอย่างไร คำเหล่านี้เลิกใช้ คือ มรรคทายก เกษียณอายุ ฯลฯ “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” มีใช้หรือไม่ในปัจจุบัน การพูดเชิญชวนตีมอวยพร พูดจบแล้วมีขั้นตอนอย่างไร การเรียกพระอธิการ เจ้าอธิการ และพระสมณศักดิ์ ก็ต่างกัน งาน ไหนใช้ว่า “ชักผ้าบังสกุล” งานไหนใช้ว่า “พิจารณาผ้าบังสกุล” มีที่มาต่างกัน คำที่พระใช้ก็แตกต่างกัน

พิธีกรคนหนึ่งพูดว่า “ขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระปรีชา เขมรโต เป็นองค์พิจารณาผ้ามหาบังสกุล” อย่างนี้ผิดหลักการอย่างน้อย ๖ แห่ง มีคำตอบในวันอบรม

และการพูดแบบพิธีกร เช่นการเกริ่นนำ การชักซ้อม การเชิญประธาน ๓ แบบ จะเอ่ยชื่อประธาน หรือเอ่ยตำแหน่งของท่านก่อน ต้องมีหลัก การแนะนำวิทยากรแบบใหม่ และการขอบคุณวิทยากรแบบใหม่ ที่เป็นมืออาชีพ

๓.ความสำคัญของพิธีกร พิธีการ โฆษก กับ พิธีกร ต่างกัน ถ้าแม้แต่พูด ขาดการเตรียมการ พิธีกรไม่เรียบร้อย สะดุด ข้ามขั้นตอน ไมโครโฟนมีปัญหา รูปเทียนจุดติดยาก อย่างนี้เรียก พิธีเกิน บางท่านเคร่งพิธีการ แต่ขาดการบริหารจัดการ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้เข้าถึงบทบาทพิธีกรอย่างแท้จริง ใน ๕ มิติ คือ ด้านภาษา ด้านศาสนพิธี (พลิก)

ด้านประเพณีไทย ด้านแบบแผนราชการ และราชสำนัก แล้วนำมาบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น มิให้เกิดความสับสนแก่อนุชน ซึ่งจะเป็นผู้สืบสานต่อไป

๔.พิธีการศาสนา หนังสือสวดมนต์ที่พิมพ์แจก บางเล่มผิดมาก เชื่อถือไม่ได้ เช่นอาราธนาพระปริตรว่า สัพพะทุกขา วิชาสายะ อย่างนี้แปลว่า ไม่ให้ทุกข์สิ้นไป กล่าวสัคเคผิต เช่น จะยันตุ เทวา =ให้เทวดาหนีไป อโรคยา ปรมา ลาภา นี้เขียนผิดจึงอ่านผิด ระวัง... สวดมนต์พร้อมพระทุกอย่างไม่เปลี่ยนบางคำ จะกลายเป็นว่าโยมสวดให้พรแก่พระ หลักการเป็นประธาน จุดเทียนก็เล่ม เล่มไหนก่อน คำนำก็ครั้ง ผู้ร่วมพิธีประนมมือตอนไหน ห้ามใช้ไมโครโฟนของประธาน อาราธนาศีลไม่ต้องตั้งนะโมเพราะอะไร อาราธนาธรรม พรหมา บางคนออกเสียง พรหม-มา บางคน พร่า-มา ผิดทั้งหมด ห้ามจัดเก้าอี้สี่เหลี่ยม สีทอง ให้ประธานสงฆ์นั่ง มีคำตอบในวันอบรม การทอดผ้าบังสุกุลในงานศพบางงานมากมาย ทำให้เสียเวลา ทำให้ผู้คนลืมหลักการเดิม คือ พระแสงหาผ้าในป่า มาทำจีวร

ชี้แจงสิ่งที่พิธีกรบางคนมักเข้าใจผิดหลายเรื่อง เช่นบางคนเรียกถึงแดงถึงเหลืองว่า สังฆทาน และกล่าวคำถวายว่า สังฆะทานานิ แทน ภัตตานิ ถือว่าเป็นผู้वादดี และในถึงอาจมีของกินด้วย ถ้าถวายตอนบ่าย ถือว่า เหยียบย่ำพุทธบัญญัติ บางงานไม่มีผ้า ใช้ชองเงินแทนผ้าบังสุกุล และเรียกว่า ปัจจัยสุกุล ทำผิดกันชนิดดูไม่กลับ

๕.เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เช่น พุ่มเงินพุ่มทอง ถืออย่างไร วางอย่างไร ช้ายหรือขวาของใคร ชี้แจงโดยมีเอกสารราชการที่ออกมาเมื่อปี ๒๕๕๓ ยืนยัน เครื่องทองน้อยกับรูปเทียนแพ ใช้ต่างกันอย่างไร เครื่องทองน้อย โอกาสใดหันรูปเทียนออกมาข้างนอก โอกาสใดหันรูปเทียนเข้าหาผู้ถวายชนม์

รายละเอียดงานสำคัญ เช่น งานมงคลสมรสแบบไทย รดน้ำก่อนเจิม หรือเจิมก่อน ด้วยน้ำไหน ประธานรดน้ำศพพระราชนานก่อนหรือหลังผู้อื่น คนธรรมดาถึงแก่กรรม ญาติขอพระราชทานเพลิงศพได้หรือไม่ งานศพทั่วไป ประธานสงฆ์กับประธานฆราวาสใครวางดอกไม้จันทน์ก่อน ทำไมจึงห้ามนิมนต์พระสงฆ์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ การประกอบพิธีที่มีฤกษ์ วันไหน ประธานควรหันหน้าไปทางไหนจึงจะเป็นสิริมงคล

๖.เรื่องที่ทางราชการแจ้งมาใหม่ภายหลังการสวรรคต จนถึงปี ๒๕๖๑ เช่นการถวายความเคารพแบบใหม่ การขอพระราชทานเพลิงศพแบบใหม่ ราชศัพท์ชั่วคราวและ ๙ ราชศัพท์ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาให้ใช้ในโอกาสสำคัญ การจัดที่นั่งประธานแบบใหม่ตามมติมหาเถรสมาคม ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย การถวายอดิเรกแบบใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน การเขียนคำถวายพระพรเป็นบาลีแบบใหม่สำหรับวันที่ ๑๒ สิงหาคม

และมารยาทไทยในพิธีการที่สำคัญ เช่น โอกาสไหนไม่ต้องประนมมือ แม้ขณะพระสงฆ์ยะถาสัพพี ก็ไม่ต้องประนมมือ โอกาสไหนไม่ต้องถอดรองเท้า การไหว้ระดับต่าง ๆ การกราบในโอกาสต่าง ๆ โอกาสไหน สามิภรรยาจะต้องไม่นั่งด้วยกัน ที่ชู้รับแขกเรานั่งได้ไหม ถ้าต้องนั่ง นั่งอย่างไร ชิกซ้ายหรือขวาของผู้ใหญ่ หลักการเดินนำ เดินตามผู้ใหญ่

(ค่าลงทะเบียนท่านละ ๙๐๐ บาท รวมค่าหนังสือคู่มือ ๑ เล่ม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่มแล้ว)

“ ความรู้ที่เคยมี บางทีก็ผิดต่อ ๆ กันมา ที่อันตรายมากคือการยึดมั่นในสิ่งที่ผิด และส่งต่อไปให้อนุชนรุ่นต่อรุ่น”



ใบสมัครเข้ารับการอบรม

หลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

เขียนที่.....

โทร.....

ข้าพเจ้า (และคณะ) ผู้มีชื่อข้างล่างนี้ ขอสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๙๐๐ บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและค่านั่งสื่อกู่มือแล้ว)

(หลักสูตรเดียวกัน สามารถเลือกเข้าอบรมในรุ่นที่ท่านสะดวก)

รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมสบายไฮเทล ถ.เลียบบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

(โปรดเขียนให้ชัดเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร และกรอกเลข ๑ หรือ ๒ ตามที่เลือก ท้ายชื่อทุกท่าน)

๑.....รุ่นที่..... ๒.....รุ่นที่.....

๓.....รุ่นที่..... ๔.....รุ่นที่.....

๕.....รุ่นที่..... ๖.....รุ่นที่.....

๗.....รุ่นที่..... ๘.....รุ่นที่.....

รวมรุ่นที่ ๑คน (ลงชื่อ)..... วันที่/...../๒๕๖.....

รวมรุ่นที่ ๒คน (.....) ผู้สมัคร หรือผู้แทนกรณีหลายคน

โปรดทราบ

๑.ส่งใบสมัคร ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๓ ๙๑๕ ๘๗๓ หรือ ๐๔๓ ๒๔๗ ๑๓๘ หรือส่งทางอีเมล

woraphojm@gmail.com หรือสมัครทาง **www.piteekorn.com** หรือทางไลน์โฟนของชมรม ฯ

๐๖-๑๑๐๖-๗๔๘๘ หรือคิวอาร์โค้ดด้านบน หรือไลน์ไอดี **registtotrain** (ระบุชื่อ/ที่อยู่/รุ่นที่) ภายใน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ หรือ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙

๒.ชมรมฯ จะประกาศชื่อผู้สมัครทาง **www.piteekorn.com** (ไม่ตอบรับเป็นจดหมาย)

๓.โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีหมายเลข ๔๙๑-๐-๐๕๘๖๙-๙ ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์

สาขาอัมพวัน ชื่อบัญชี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย แล้วแจ้งการโอนทาง

อีเมล หรือโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ และกรุณาถือหลักฐานการโอนไปในวันอบรมด้วย

๔.ไม่สะดวกโอนเงิน จะชำระหน้างาน กรุณาขีดเส้นใต้ข้อความต่อไปนี้ "จะชำระในวันอบรม"

(มีหนังสือคู่มือปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ เพิ่มคำศัพท์ที่จะพูดให้ถูกต้อง และ แนวปฏิบัติในพิธีการที่ทาง

ราชการออกใหม่ล่าสุดหลายเรื่องในรัชกาลปัจจุบัน มอบให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ไม่มีวางขายทั่วไป)